



ที่ ศธ 04104/4080

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1  
ถ.ศิริรัถยา อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี 76000

13 กันยายน 2556

เรื่อง การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

เรียน ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกเขต

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นเจ้าภาพในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ครั้งที่ 63 ระหว่างวันที่ 24 – 26 ธันวาคม 2556 ในชื่องาน “สิกขilib พริบพรี ศิลปหัตถกรรม ล้ำเลิศปัญญา”  
“A learning and Handicraft Exhibition in Pripree for the Purpose of Fostering Wisdom” และ  
ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาทุกเขต ศูนย์การศึกษาสงเคราะห์ ศูนย์การศึกษา  
พิเศษ ในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมที่กำหนดจัดขึ้น โดยในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 กำหนดให้มี 5 กิจกรรม ได้แก่ **วิชาการเกรียงไกร ยิ่งใหญ่นิพนธ์การ  
ครูอาจารย์เยี่ยมยอด สอดรับวัฒนธรรม เลิศล้ำแหล่งเรียนรู้** ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต้องได้รับความร่วมมือ  
จากผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 จึงขอเรียนเชิญผู้อำนวยการสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้รับผิดชอบงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน รวม 2 คน ผู้อำนวยการสำนักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา แจงหน่วยแข่งขัน  
ในสังกัด (สพม.) ทุกหน่วย ๆ ละ 2 คน ร่วมประชุมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ในวันที่ 23  
กันยายน 2556 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัล ไดมอนด์ เพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยขอให้เบิกค่าใช้จ่าย  
ในการเดินทางไปราชการจากต้นสังกัด และขอให้ทุกหน่วยแข่งขันติดตามข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานการจัด  
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนหนังสือราชการแจ้งประสานงานการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาค  
ตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 63 ได้จากเว็บไซต์ของ สพป.เพชรบุรี เขต 1 (<http://central63.sillapa.net/> หรือ  
<http://www.pbisill63.com/>)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณในความร่วมมืออย่างดียิ่งในการดำเนินการครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายทนก ปิ่นตบแต่ง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร./โทรสาร 0-3242-7027

หมายเหตุ เบอร์โทรศัพท์โรงแรมรอยัล ไดมอนด์ เพชรบุรี โทร. 032-411061-70, 081-571-8525

สพป.เพชรบุรี เขต 1 จะจัดเสื้อที่ระลึกให้เขตที่ได้ส่งจองและยังไม่ได้ส่งจอง จะมอบเสื้อให้  
ในวันประชุมด้วย